

UBND TỈNH THANH HÓA  
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /SYT-KHTC

Thanh Hóa, ngày tháng 11 năm 2020

V/v nhắc báo cáo lần 2 về hồ sơ thẩm định tiêu chuẩn, định mức sử dụng, mức giá đối với xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế cho các cơ quan, đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi: Các đơn vị y tế công lập trong ngành.

Thực hiện Thông tư 07/2020/TT-BYT ngày 14/5/2020 của Bộ Y tế về việc Quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế; Trong quá trình thực hiện, Sở Y tế đã trình UBND tỉnh ban hành định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế; Tuy nhiên, theo ý kiến thẩm định của Sở Tài chính đề nghị bổ sung hồ sơ để hoàn thiện theo hướng dẫn của Thông tư 07/2020/TT-BYT, Sở Y tế đã có Công văn số 3659/SYT-KHTC ngày 28/10/2020 về việc hoàn thiện hồ sơ thẩm định tiêu chuẩn, định mức sử dụng, mức giá đối với xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế cho các cơ quan, đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đến ngày 02/11/2020, Sở đã ban hành văn bản số 3370/SYT-KHTC về việc nhắc báo cáo hồ sơ thẩm định tiêu chuẩn, định mức sử dụng, mức giá đối với xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế cho các cơ quan, đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (*trong đó yêu cầu các đơn vị báo cáo trước ngày 04/11/2020*).

Đến ngày 09/11/2020, Sở Y tế đã nhận được hồ sơ của các đơn vị, tuy nhiên một số đơn vị chưa có báo cáo; một số đơn vị chưa hoàn chỉnh hồ sơ theo hướng dẫn tại Công văn số 3659/SYT-KHTC ngày 28/10/2020 của Sở như sau:

- Đơn vị chưa có Bản thuyết minh về nhu cầu sử dụng của từng chủng loại xe ô tô chuyên dùng trong 03 năm tiếp theo phù hợp với tiêu chí, tiêu chuẩn định mức đề xuất, bao gồm: Bệnh viện Ung bướu, BVĐK TP. Thanh Hóa, BVĐK Đông Sơn, BVĐK Cẩm Thủy, BVĐK Bá Thước, BVĐK Như Thanh, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Trung tâm Kiểm nghiệm, Trung tâm Y tế TP. Sầm Sơn, Trung tâm Y tế huyện Lang Chánh, Trung tâm Y tế huyện Như Thanh, Trung tâm Y tế huyện Như Xuân, Trung tâm Y tế huyện Nông Cống, Trung tâm Y tế huyện Thọ Xuân, Trung tâm Y tế huyện Yên Định.

- Đơn vị chưa báo cáo theo hướng dẫn Công văn số 3659/SYT-KHTC ngày 28/10/2020 của Sở Y tế, bao gồm: BV Y Dược cổ truyền; BVĐK Khu vực Ngọc Lặc; BVĐK huyện Hoàng Hóa; BVĐK huyện Thiệu Hóa; BVĐK huyện Vĩnh Lộc; BVĐK huyện Thạch Thành; BVĐK huyện Thường Xuân; Trung tâm

Giám định Y khoa; Trung tâm Y tế huyện Bá Thước; Trung tâm Y tế huyện Quan Hóa, Trung tâm Y tế huyện Quan Sơn; Trung tâm Y tế huyện Đông Sơn.

Riêng BVĐK huyện Quan Sơn và Trung tâm Y tế huyện Như Thanh gửi văn bản chưa có chữ ký và dấu của đơn vị đề nghị hoàn chỉnh và gửi lại theo quy định.

Việc không chấp hành đúng quy định về báo cáo làm ảnh hưởng đến hoạt động, hiệu quả công tác của ngành. Đề nghị các đơn vị hoàn chỉnh bổ sung theo hướng dẫn tại Công văn số 3659/SYT-KHTC ngày 28/10/2020 của Sở Y tế và gửi về Sở Y tế trước ngày **11/11/2020** để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Để thực hiện tốt công tác Cải cách hành chính của Sở Y tế theo Kế hoạch số 3748/KH-SYT ngày 31/12/2019 về việc cải cách hành chính năm 2020 của Sở Y tế Thanh Hóa; Sở Y tế đề nghị các đơn vị rà soát, kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan đến nội dung được giao triển khai thực hiện, đồng thời gửi báo cáo giải trình về Sở Y tế trước ngày **16/11/2020**. Giao Phòng Tổ chức cán bộ phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính, tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế đưa tiêu chí báo cáo của các đơn vị vào đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và công tác thi đua năm 2020 của các đơn vị.

Sở Y tế đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Trang điện tử ngành;
- Phòng TCCB;
- Lưu: VT, KHTC.01<sub>(HoangNV)</sub>.

**GIÁM ĐỐC**

**Trịnh Hữu Hùng**